



PACKAGE INCLUDING

- วัดพยาน ๆ แก้วขง
- วัดเจ้าแม่กวนอิมสองห้า การเงิน
- วัดหวังต้าเซียน สุขภาพ
- วัดแขกงหมี่า ธุรกิจ
- วัดกวนอู การงาน
- ชมโรงงานกังหันน้ำโชค
- รับประทานอาหารกลางวัน(ลูกค้าจ่าย)

ONE DAY TOUR

ขอพร 5 วัดดัง ฮ่องกง

3,500.-/ท่าน



โถงจับมือไหว้ขอพรทุกจุด



รถตู้แอร์ใช้ได้ 8 ชม.

สำหรับลูกค้า 6 ท่าน

วันแรก

วัดหยวน หยวน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดกวนอู

วัดแซงกวมิว - ชมโรงงานกังหันน้ำไซค

อาหาร/-/- /-/-

นัดพบ ณ จุดนัดหมาย นำท่านเข้าสู่วัดที่ 1 **วัดหยวนหยวน (Yuen Yuen Institute)** เป็นวัดเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มีความพิเศษหลายอย่างรวมกันอยู่ เป็นวัดเพียงแห่งเดียวของฮ่องกงที่เผยแพร่ศาสนาหลักของจีนทั้ง 3 ศาสนาในวัดเดียวกัน คือ พุทธ, เต๋า และขงจื้อ สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1950 ตั้งอยู่ในเขต **new territories** หรือ ด่านบนของฝั่งเกาลูน (**Kowloon**) ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเขาห่างไกลจากตัวเมืองทำให้มีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น ภายในมีอาคารหลายอย่างอยู่รวมกัน เช่น วัด ศาลเจ้า ศาลา เจดีย์ และสวน โดยมีอาคารไฮไลท์คือ วิหารสวรรค์ที่เป็นอาคารรูปทรง 6 เหลี่ยม สร้างขึ้นตามแบบของวัดท้องฟ้า Tian Tan ของเมืองปักกิ่งประเทศจีน ซึ่งภายในมีหินตามธรรมชาติที่มีรูปร่างน่าสนใจต่างๆ อยู่ที่ชั้น 1, เทพตามโหราศาสตร์จีนที่สัมพันธ์กับปีนักษัตรหรือปีเกิด ไทสูยเอี้ย (Tai Sui,) อยู่ที่ชั้น 2 และ พระพุทธรูปของมีเทพเจ้าและศาสดาของทั้ง 3 ศาสนา อยู่ที่ชั้น 3



นำท่านเข้าสู่วัดที่ 2 **วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง** มีชื่อเสียงในเรื่องการขอโชคลาภเงินทอง เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม และถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของฮ่องกง นำท่านทำพิธีเยี่ยมเงิน เจ้าแม่กวนอิม ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา



อิสระอาหารกลางวัน

นำท่านเข้าสู่วัดที่ 3 **วัดหวังต้าเซียน** เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเพื่อเผยแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา วัดที่เก่าแก่ได้รับความนิยมสูงสุดของคนฮ่องกง และคนจีนแผ่นดินใหญ่ ให้ท่านขอพรเรื่องสุขภาพกับ องค์หวังต้าเซียน / ขอเนื้อคู่ ผูกด้ายแดง ไหว้พระสะเดาะเคราะห์ที่ เทพจันทร์ธา



นำท่านเข้าสู่วัดที่ 4 **เจ้าพ่อกวนอู วัดกวนอู (Kwan Tai Temple)** ใน Sham Shui Po หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า "วัดเทพเจ้ากวนอู" เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูน ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม โดยศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ ผู้ที่มาไหว้สักการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบิรวาร เนื่องจากว่า เจ้าพ่อกวนอู เป็นเทพเจ้าที่รักษาคำพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ช่วยปกป้องสิ่งเลวร้าย



นำท่านเดินทางสู่วัดที่ 5 **วัดแซกงหมิว ท่านแซกงองค์เก่าแก่** ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแซกง ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแซกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยบดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปและนำพาสิ่งดีๆ เข้ามา ตำนานวัดแซกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "วัดกังหันลม" เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามตำนานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแซกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฏว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายที่กำลังจะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆ มาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแซกงแห่งนี้ขึ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแซกง และเป็นที่สักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น



นำท่านเยี่ยมชม **โรงงานจิวเวลรี่** ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องชวงจู้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแซงก มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา นำท่านชม **ร้านหยก** มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตรีนำโชคอย่างปี่เซี่ยะ อีสระให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกหรือนำโชคแต่ตัวท่านเอง



หมายเหตุ : โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถอัลพาร์ท CITY TOUR บริการ 8 ชั่วโมง พร้อมไกด์และคนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้

ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ของผู้เดินทาง

ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน